

# Ngày 26 tháng 4 năm 2024

## **Maria Linares**

Xin chào, tôi là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của OCBC và tôi sẽ điều hành cuộc họp hôm nay.

## **Linda DiMario**

Tôi muốn nhắc mọi người rằng Tuần lễ Đổi mới của Quận Cam bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 và chúng ta sẽ khai mạc bằng buổi chiều đăi tại Đổi mới Ứng dụng UCI Bell.

## **Jesse Ben Ron**

Bắt đầu với mục 4 trong chương trình nghị sự, khi chúng tôi phát triển chiến lược, thì bạn cung cấp các danh mục ban đầu và đó là cấu trúc ban đầu của RFQ. Chúng nhắm vào các ngành công nghiệp, đa dạng hóa kinh tế, sự đột biến, sự cân bằng, sự cân bằng về sức khỏe và môi trường. Chúng ta sẽ phải lựa chọn chiến lược ngành mục tiêu của mình.

## **Toni Symonds**

Điều gây ấn tượng đặc biệt với tôi đối với Quận Cam là ở đây có thể có ít chiến lược dành cho ngành mục tiêu, khi xét đến mức độ phức tạp.

## **Jesse Ben Ron**

Sau khi chúng ta có thể chọn chiến lược ngành và các khu vực, có thể là tại cuộc họp tiếp theo, thì chúng ta có thể xây dựng chiến lược đó tốt hơn để đáp ứng yêu cầu này. Nhà nước đã tách nó ra và đặt nó vào một chiến lược rộng lớn hơn. Thật không sáng suốt nếu chúng tôi xóa sạch mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Nhân viên của chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả các bạn xem tài liệu cuối cùng nhiều lần trước khi chúng tôi gửi tài liệu đó cho tiểu bang.

## **Linda DiMario**

Họ có muốn chúng ta biện minh tại sao chúng ta lại đề xuất những gì chúng ta đang đề xuất không? Đây có phải là những hộp kiểm tra không? Nếu chúng tôi đưa ra một đề xuất và nó kiểm tra tất cả các tiêu chí nhưng có lẽ chúng tôi mạnh về sáu trong số này chứ không phải bảy, thì điều gì sẽ xảy ra?

## **Jesse Ben Ron**

Tôi nghĩ điều họ đang cố gắng làm là có sự nhất quán nhất định, có thể là trong những gì được phân phối.

Điều này chỉ dựa trên chiến lược chứ không phải dự án. Nói một cách rộng hơn, đây chỉ là cách chúng tôi biện minh và giải thích những chiến lược này sẽ cải thiện khu vực và các hạng mục khác nhau như thế nào.

## **Ana Urzua**

Các dự án sẽ do nhà nước lựa chọn phải không? Nhà nước cũng sẽ xác định hay lựa chọn dự án theo ngành?

## **Jesse Ben Ron**

Cuối cùng thì tiểu bang sẽ trao thưởng cho các dự án thực hiện, nhưng cần có sự chấp thuận của nhóm này. Đối với nguồn tài trợ xúc tác, điều đó sẽ chỉ dành cho nhóm này và đó là những hoạt động chứ không phải dự án. Hoạt động là những việc cần phải làm để dự án cuối cùng có thể nhận được tài trợ trong tương lai, chẳng hạn như nghiên cứu khả thi, những việc này do nhóm này quyết định. Với Catalyst, chúng tôi có thể giải quyết các hoạt động theo ngành hoặc trung lập theo ngành, do đó phạm vi hoạt động sẽ rộng hơn. Chúng tôi phải chọn các lĩnh vực của mình, nhưng nếu có vấn đề gì đó liên quan đến giao thông vận tải hoặc chăm sóc trẻ em xuất hiện và chúng tôi quyết định đó có thể không phải là lĩnh vực đó thì vẫn có nhiều cách để chúng tôi khám phá và tài trợ cho các hoạt động này.

### **Ana Urzua**

Câu hỏi cuối cùng của tôi là về tiền thưởng. Nếu chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã có đủ chiến lược với quá trình chúng tôi đã trải qua, chúng tôi có muốn nhận tiền thưởng không?

### **Jesse Ben Ron**

Tôi nghĩ điều đó sẽ dựa trên thể mạnh của dự án. Việc nâng tiêu chuẩn hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của bạn và đồng nghiệp.

### **Apolonio Cortez**

Ở Quận Cam người ta nói nhiều về việc làm nhưng lại không nói nhiều về tiền lương. Quận Cam là một trong những quận được xếp vào loại tạo ra nhiều thu nhập nhưng lại rất mất cân đối về tỷ lệ tiền lương. Nhiều cộng đồng đang gặp khó khăn trong việc chi trả cho các nhu cầu cơ bản.

### **Jesse Ben Ron**

Công việc chúng tôi đang làm là cố gắng hỗ trợ điều đó. Trong các lĩnh vực công nghiệp gần như đã hoàn thiện, có sự hiểu biết về cách nâng cao những công việc đó và cách làm cho chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Về việc bổ sung các chiến lược mới, nhóm có thể thêm bất cứ điều gì các bạn chọn nhưng tôi khuyên chúng ta không nên làm điều đó vì nó có thể vượt quá tầm kiểm soát về mức độ phản hồi đối với tiểu bang.

### **Maria Linares**

Tôi sẽ làm việc với họ về vấn đề đó vào tuần tới khi chúng tôi ngồi lại trong cuộc họp hàng tuần.

### **Jesse Ben Ron**

Gracias, Apollonio. Bối cảnh của phần tiếp theo, quan điểm của nhóm là chúng tôi muốn giữ mọi thứ ở phạm vi rộng nhất có thể. Tiểu bang đã yêu cầu chúng tôi trở nên cụ thể hơn. Bạn sẽ thấy rằng chúng tôi đã chuyển từ NAICS 2 chữ số sang 3 chữ số. Những gì chúng tôi đã làm, nếu bạn thấy nó trên bảng tính, là tạo điều kiện để đưa ra đề xuất. Trong bảng tính, bạn sẽ thấy có một phần được mã hóa màu. Chúng tôi xem xét liệu có cơ sở việc làm đủ mạnh để chúng tôi cố gắng tập trung vào công việc này hay không. Chris sẽ đưa ra lời giải thích và sửa đổi rõ ràng hơn vì họ đã thực hiện một số nghiên cứu gần đây hơn về hơn 30.370. Chúng tôi đã bao gồm thông tin cập nhật trong gói chương trình nghị sự được đính kèm với lời mời lịch này, chúng tôi muốn chọn sự tập trung việc làm trên hai, vì điều đó có nghĩa là nó khá độc đáo ở Quận Cam. Điểm 1 nghĩa là chúng ta đạt mức trung bình toàn quốc. Nếu chúng ta tập trung gấp đôi mức trung bình toàn quốc, điều đó cho thấy đây chỉ là Quận Cam.

**Christopher Duarte**

Giáo sư Parks cho rằng điều quan trọng là chúng tôi phải cập nhật báo cáo CERF mà chúng tôi đã thực hiện năm ngoái, sử dụng dữ liệu điều tra dân số hiện tại và xem xét toàn bộ nền kinh tế cũng như ý nghĩa của điều đó. Chúng tôi đã xác định việc làm tốt vừa là cơ sở thực nghiệm vừa là mục tiêu trong báo cáo CERF. Chúng tôi cũng đang làm việc với nhóm nghiên cứu tại Berkeley về cách điều chỉnh thế nào là một công việc tốt dựa trên những gì đang diễn ra trong bang.

**Jesse Ben Ron**

Nếu bạn thấy bản cập nhật, tôi nghĩ họ đã tăng từ 30 giờ một tuần lên 35 giờ một tuần, nhiều công việc trong số này không được trả lương và chúng dựa trên tiền lương theo giờ. Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta có thể làm cho điều đó rõ ràng hơn. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang ban hành mức lương sàn theo giờ.

**Wallace Walrod**

Cách chúng tôi chuyển từ mã NAICS 2 sang 3 và 4 chữ số. Điều này giống như một hệ thống phân cấp. Khi bạn có tới ba chữ số, nó sẽ cụ thể hơn. Khi bạn giảm từ hai xuống ba rồi bốn thì nó sẽ trở nên cụ thể hơn. Bạn có thể nhấp vào bảng tính ở cột bên trái để bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web của chính phủ và có thể điều hướng xung quanh. Nhưng đó là một cách hay để có được mô tả về ngành, một số nghề nghiệp trong ngành cụ thể đó, v.v. Tôi rất vui khi có một phiên riêng để giải quyết vấn đề đó nếu cần thiết.

**Toni Symonds**

Sẽ thật tuyệt nếu có một hội thảo trực tuyến riêng biệt, chỉ cần bắt đầu nếu chúng ta chỉ nói về điều đó thì thật tuyệt. Một thứ khác có thể hữu ích là một bản trình chiếu ngắn. Chúng ta có tiêu chí nào để lựa chọn các ngành phù hợp với một trong các yêu cầu trong luật không?

**Wallace Walrod**

Chà, may mắn thay, tất cả những lĩnh vực sắp được đề xuất ở đây đều có rất nhiều công việc phù hợp với tiêu chí bạn vừa nêu.

**Linda DiMario**

Tiến sĩ Walrod, NAICS không được biết đến với những đổi mới thường xuyên và nhất quán. Làm cách nào chúng ta có thể quản lý hoặc giảm thiểu sự phát triển trong các mô tả công việc này?

**Wallace Walrod**

Tôi nghĩ đó là một điểm tốt, Linda. NAICS không giỏi nắm bắt các ngành công nghiệp mới nổi. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục theo dõi điều đó.

**Jesse Ben Ron**

Tôi đã đề cập ở cuộc họp trước rằng có ít nhất một người vào thời điểm đó chỉ đáp ứng một tiêu chí. Với quy mô khổng lồ của nó, liệu tập đoàn này có coi đó là ưu tiên hàng đầu của ngành, đó là dịch vụ ăn uống và địa điểm uống rượu không? Thứ nguyên khác mà bây giờ tôi sẽ có là các dịch vụ giáo dục, dựa trên bộ dữ liệu cập nhật từ Trung tâm Lao động UCI, tôi nghĩ nó mang lại con số xấp xỉ 45.000, do đó, nó nằm ngay bên dưới. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không tiến hành các dịch vụ giáo dục vì lý do đó

thì nó sẽ không được đại diện. Và tôi nghĩ chúng tôi vẫn muốn tôn trọng những quyết định đã được đưa ra vì chúng tôi có thông tin tốt nhất vào thời điểm đó.

### **Melanie Schlotterbeck**

Khi chúng tôi cụ thể hơn, chúng tôi cũng bắt đầu loại trừ các lĩnh vực riêng lẻ. Động lực để tiếp tục tham gia là gì? Hệ thống được thiết lập không công bằng. Tôi không mong đợi một phản hồi hay thậm chí là một giải pháp mà tôi chỉ chỉ ra điều đó từ quan điểm của chúng tôi.

### **Jesse Ben Ron**

Melanie, cần phải lựa chọn, nhưng chúng tôi đã giữ nó ở phạm vi rộng nhất có thể. Một phần mục đích là để giữ càng nhiều người ở lại bàn ăn. Mỗi lĩnh vực mà chúng ta sắp chọn ở đây cần phải có lời giải thích về tác động của nó đến khí hậu và cách nó có thể cải thiện dựa trên các mục tiêu về khí hậu của bang. Nếu chúng ta nghĩ về quy hoạch khu vực, phần hai, việc lựa chọn chiến lược này là một nửa trong số đó. Nửa còn lại, sẽ được đề cập sau trong cuộc gọi này, là cách chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành phê chuẩn một số bộ chiến lược. Tôi rất vui được gặp cộng đồng môi trường và những người khác nếu chúng ta muốn cố gắng nói chuyện nhiều hơn về vấn đề này.

### **Linda DiMario**

Melanie, tôi đang xem xét quá trình mà chúng ta đã tham gia, khí hậu và tất cả những tác động của nó đã là một phần của điều này ngay từ đầu. Tôi đang xem xét các chiến lược của ngành mục tiêu và tôi đang thấy việc thể chế hóa việc lập kế hoạch, khí hậu do cộng đồng lãnh đạo. Đây là một cơ hội lớn để cộng đồng môi trường tham gia vào hầu hết mọi đề xuất được đưa ra trong bất kỳ lĩnh vực nào trong số này bởi vì chúng ta cần nhìn mọi thứ khác với những gì chúng ta đã nhìn trước đây.

### **Jesse Ben Ron**

Đó là những gì Melanie đang nói. Đây là cơ hội để các đối tác của chúng tôi bắt đầu tham gia vào bất kỳ đề xuất nào nhằm đảm bảo đề xuất đó đáp ứng mục tiêu về khí hậu. Tôi rất vui khi có cuộc trò chuyện đó và cố gắng làm việc với tiểu bang về những ý tưởng của chúng ta có thể là gì, cũng như những gì tiểu bang đã lên kế hoạch? Bởi vì họ phải nhận ra rằng đây không thể là tất cả và vậy họ muốn truyền đạt điều gì khi có các cơ quan nhà nước được cho là sẽ làm việc với các nhóm bên liên quan này một cách thường xuyên hơn?

### **Katharyn Muniz**

Tôi đồng ý rằng đây là cơ hội cho những người hoạt động trong lĩnh vực môi trường được tham gia vào việc này.

### **Cesar Covarrubias**

Một phần điều tôi cảm thấy là chúng tôi đang cố gắng kết hợp những mục tiêu này vào những ưu tiên này và một số mục tiêu trong số đó rất hướng tới phát triển kinh tế. Ở cấp tiểu bang, chúng tôi thấy rằng khí hậu và nhà ở giá rẻ là một ưu tiên lớn.

### **Jesse Ben Ron**

Vâng, chỉ vậy thôi nếu bạn muốn, nếu bạn muốn theo dõi, rất vui được hỗ trợ điều đó.

**Nancy Saloman**

Tôi đang bỏ phiếu cho các đề xuất của nhân viên. Nhưng tôi cũng muốn nhận ra rằng các mối quan tâm về môi trường, nhà ở giá rẻ, công bằng y tế, tất cả những thứ đó đều mang tính hệ thống trong tất cả các lĩnh vực này và chúng tôi sẽ không đưa ra điều gì đó cần được phê duyệt trừ khi chúng tôi nhận ra điều đó trong các chiến lược mà chúng tôi đưa ra ngành.

**Ana Urzua**

Trong cuộc trò chuyện, Christopher nói rằng anh ấy muốn tuyên bố rằng chúng tôi coi việc làm tốt vừa là cơ sở thực nghiệm vừa là mục tiêu và rằng một ngành không nhất thiết phải có việc làm tốt vẫn nên được xem xét.

**Jesse Ben Ron**

Đây là vấn đề cố gắng cân bằng cả hai, nhóm này phải thực hiện một số lựa chọn. Với tư cách là một nhóm, bạn có thể quyết định rút ra một số nội dung nhất định, bạn có thể phê duyệt phần lớn danh sách đó hoặc bạn có thể bỏ phiếu riêng lẻ.

**Ana Urzua**

Cảm ơn bạn, tôi biết rằng màu xanh là những màu được chọn. Tôi nghĩ trợ giúp xã hội bao gồm các ngành chăm sóc trẻ em, nhà ở, cấp cứu và cứu trợ và tôi đang tự hỏi liệu các bệnh viện và bác sĩ nói riêng có nên thay đổi điều đó hay không.

**Jesse Ben Ron**

Màu xanh lá cây đáp ứng cả ba. Nếu bạn nhìn vào màu cam thì chúng tôi sẽ quay lại gửi mã NAICS gồm năm chữ số. Chúng tôi không thể gửi cho tiểu bang danh sách 50.

**Wallace Walrod**

Đó là mức trung bình. Có rất nhiều công việc lương rất thấp tại bệnh viện, dịch vụ ăn uống trong bệnh viện, lao công, v.v. Vấn đề về chăm sóc sức khỏe nói chung là có những con đường sự nghiệp tuyệt vời cho những người nhận được một công việc lương thấp ở mức đầu vào có thể thăng tiến rất nhanh. Tôi sẽ không loại trừ bệnh viện chút nào. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tồi.

**Jesse Ben Ron**

Trong tất cả những điều này, mức lương có thể rất khác nhau trong đó. Theo cách cởi mở, liệu người dân cảm thấy thế nào về trợ giúp xã hội?

**Iosefa Alofaituli**

Để làm rõ, dịch vụ chăm sóc trẻ em ban ngày thuộc phạm vi hỗ trợ xã hội. Tôi nghĩ không nên loại trừ nó, nhưng về bản chất chúng tôi đang loại trừ loại công việc đó. Đó là lý do để tạm dừng và xem xét.

**Kathy Boyd**

Tôi đã lắng nghe sự trợ giúp xã hội, khía cạnh của quan điểm. Nhưng trong giáo dục, mọi lĩnh vực, liên ngành hoặc vi sinh vật của một lĩnh vực đều có sẵn. Các lộ trình mà chúng tôi đã xây dựng thông qua tất cả các hệ thống giáo dục của mình, đạt được các công việc ở cấp độ đầu vào, công việc ở cấp độ trung bình và công việc ở cấp độ kỹ năng chuyên môn hoặc cấp độ cao nhất. Nó thực sự bao gồm mọi lĩnh vực, mọi cấp độ.

**Jesse Ben Ron**

Có ai phản đối điều đó không? Bạn sẽ có cuộc thảo luận đó trong nhóm. Nếu mọi người cảm thấy thoải mái với điều đó, chúng tôi có thể thêm. Nếu chúng tôi sửa đổi bằng việc bổ sung điều này, nhóm có cảm thấy thoải mái khi chúng tôi liên lạc với tiểu bang và sau đó với sự cho phép, chúng tôi có thể liên lạc với khu vực rộng lớn hơn của mình không?

**Maria Linares**

Ana chấp thuận tiến hành 12 chương trình trợ giúp xã hội bổ sung như các chiến lược được đề xuất. Juan giây.

**Toni Symond**

Có phải chúng ta đang nói về tuyên bố công việc của các điều phối viên đầu tư theo ngành? Có phải chúng ta đang nói về việc lựa chọn ngành công nghiệp? Bởi vì tôi thấy chúng như hai mảnh riêng biệt?

**Jesse Ben Ron**

Chúng ta đưa ra những quyết định này càng sớm thì chúng ta càng có thể sớm đưa điều đó vào các cuộc thảo luận đó và đưa điều đó vào cách chúng ta giao tiếp khi thực hiện việc đó. RFQ. Tất cả những người ủng hộ, nếu bạn có thể gõ đồng ý, hãy giơ tay hoặc giơ ngón tay cái lên.

**Maria Linares**

Không ai giơ tay hay gì cả à? Không, phản đối. Mọi người đều ủng hộ.

**Jesse Ben Ron**

Họ đã phê duyệt danh sách 12 điều trên slide PowerPoint. Chúng tôi sẽ bao gồm trợ cấp xã hội và nộp cho tiểu bang. Chúng ta sẽ xem liệu trạng thái có hài lòng với những con số đã chọn hay không. Nếu họ cảm thấy thoải mái, chúng tôi có thể tiến hành truyền đạt điều đó đến cộng đồng rộng lớn hơn. Nếu tiểu bang nói rằng chúng tôi cần thu hẹp phạm vi này hơn nữa thì chúng tôi sẽ làm như vậy nhưng hiện tại, đây là danh sách mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện. Chuyển sang phần tiếp theo của chương trình nghị sự là RFQ. Hy vọng rằng tại cuộc họp tiếp theo, chúng ta có thể thông qua những nội dung trong tài liệu này. Vui lòng xem lại điều này, hôm nay chúng tôi chưa hoàn thiện việc này nhưng chúng tôi đang tìm kiếm ý kiến. Đại lý tài chính của chúng tôi sẽ phải bao gồm bất cứ điều gì cần thiết từ quan điểm tuân thủ.

**Toni Symonds**

Chúng ta có thể sắp xếp giờ hành chính để mọi người có thể đến và nói chuyện với bạn về lời mời không? Tôi hiểu rằng bạn sẽ muốn chúng tôi phê duyệt nó trong cuộc họp tiếp theo.

**Jesse Ben Ron**

Chúng tôi hoàn toàn có thể thiết lập điều đó. Mọi người thích tùy chọn email hơn, nhưng tất nhiên, chúng tôi có thể có một nền tảng nơi nó thiên về cuộc trò chuyện hơn.

**Melanie Schlotterbeck**

Câu hỏi của tôi là về các tài liệu tham khảo. Bạn có đang tìm kiếm một danh sách cụ thể không? Tôi không thấy bất kỳ sự rõ ràng nào trong gói. Hay đây là một cái gì đó tương tự như thư hỗ trợ?

**Jesse Ben Ron**

Tôi nghĩ rằng các tài liệu tham khảo sẽ giống như một tài liệu tham khảo công việc. Cảm ơn vì lời đề nghị đó, Melanie. Hãy tạm dừng lại và tôi rất vui được tiếp tục nếu mọi người muốn xem xét điều này nhiều hơn.

**Maria Linares**

Tôi hoãn cuộc họp này lúc 10 giờ sáng và xin nhắc nhanh, chúng ta có cuộc họp vào ngày 17 tháng 5.